

ภาพกิจกรรมการบรรยายหัวข้อวิชา “จริยธรรมสำหรับนักบริหาร” ในการอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 6

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ผู้แทนกลุ่มงานจริยธรรมและกลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อวิชา “จริยธรรมสำหรับนักบริหาร” ให้แก่ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 6 รวมจำนวน 110 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องถ่ายทอดสดออนไลน์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตึกเบญจสิริภักดิ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในหัวข้อวิชาดังกล่าว ได้บรรยายให้ความรู้ในหลักจริยธรรมสำหรับนักบริหาร ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ประการ รวมถึงมาตรการดำเนินการกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม การรักษา วินัยของข้าราชการ ตาม พร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน



7 DO'S & DON'TS

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรมส่งเสริมการเกษตร

DO'S	DON'TS
✔ สนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธิ์ใจ	✘ ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นการดูหมิ่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
✔ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่	✘ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง
✔ ประพฤติปฏิบัติ และมีวินัยดี กระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	✘ ไม่ละเลยหรือพิกขม เพื่องบพหิม การกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
✔ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	✘ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเอื้ออำนวย หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
✔ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ต่อหน้าที่	✘ ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
✔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ	✘ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ราชการด้วยความลำเอียง ไม่เป็นธรรม กระทั่งต่อสิทธิ หน้าที่ของผู้อื่น
✔ มีเนียบอย่างกตัญญู รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของตน และส่วนราชการ	✘ ไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติราชการเนื่องเหตุไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

www.doae.go.th/ethics

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

การใช้หลักธรรมาปฏิบัติในการบริหารราชการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติกร และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี (Good Governance)

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

dooe doae is sharing computer sound

จริยธรรม (Ethics) คืออะไร?

- จริย หมายถึง ความประพฤติหรือ
กิริยาที่ควรประพฤติ
- ธรรม หมายถึง คุณความดี / หลักปฏิบัติ
- จริยธรรม จึงหมายถึง หลักแห่งความประพฤติ
ที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักคำสอนของศาสนา

Recording... dooe doae is sharing computer sound 03:49:18

W3033 อานันท์ (อานันท์) อึ้งรัมย์ W003 แฉะชัย (แฉะ) ทวีวงศ์ B082 ศาครุฑ (ศศ) เก่ง คำบาง Y079 วาสนา (วา) รามบุรี B2017 ใจแจ่มใส (ใจ) สอนสอน

ศาสกร พันธุ์อยู่ นิกการณ อัครพันธ์

dooe doae P016 อ.พี.พี.พี. (อ.พี.พี.พี.) สอน 6 ชั้น ป.ต้น